

"ประจัน" พร้อมปลดล็อกปัญหาทางานวิจัย

● "สมคิด" จัฒมหาวิทยาลัยแบ่งชันงานผลิตคน ● ผังหัวความรับผิดชอบตอสังคม

พล.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน" ในงานมหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สุด โดยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ ๒ ด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศไทย 4.0 การจะถึงเป้าหมายได้นั้น จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพ ให้มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมลดการนำเข้าเทคโนโลยี บทบาทสำคัญของการสร้างคนคือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จะต้องผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีผลที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งตนพร้อมที่จะเสนอกณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อปลดล็อกปัญหาที่เกี่ยวกับการวิจัย ทั้งงบประมาณบุคลากรและกฎระเบียบต่างๆ ให้ทปอ. รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอมาที่ตนเพื่อให้แก้ปัญหาและช่วยขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามเป้าหมาย

ด้านนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง ประเทศไทยกับเส้นทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า ในอนาคต 3-4 ปีข้างหน้า นี้ ถือเป็นช่วงพลิกผันของประเทศ

จากการดูผลงานนิสิตนักศึกษาหลายๆผลงานค่อนข้างน่าพอใจ ตนอยากให้ขยายไปทั่วประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องถามตัวเองว่า จะผลิตคนอย่างไร

สาขาใดที่ดีที่สุดที่สามารถผลิตต่อไปได้ให้พอเหมาะ และควรดูทิศทางของประเทศว่าต้องการสาขาใดก็ผลิตให้มาก ซึ่งตนจะใช้ชงบฯเป็นตัวตัดสิน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าเรื่องจำนวนการผลิตระดับปริญญาตรี และการต่อยอดผู้จบสายอาชีพมาเรียนต่อจนจบปริญญาตรี

รองนายกฯ กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยควรแบ่งหน้าที่การผลิตบุคลากรให้ชัดเจน โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ควรผลิตสาขาครู ไม่ควรแย่งสอนด้านบริหารธุรกิจ หรือผลิตปริญญาเอกแล้วตกงาน ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ควรทำในสิ่งที่ตนเองถนัด และร่วมมือกับภาคเอกชน รัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ และที่สำคัญต้องปลูกฝังความคิดของบัณฑิตรุ่นใหม่ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราได้บัณฑิตที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการผลิตโจรที่ฉลาด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องฝังหัวตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 ซึ่งถ้าไปดูประเทศที่เจริญแล้ว จะเห็นว่าการปลูกฝังวินัย ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ.